



สสค.

ส่ง : กอศ.

รับที่ : ล1406/66

15 ก.ย. 2566 เวลา 16.20 น.



ด่วนมาก

ที่ กต ๐๔๐๒/๒๖๕๕

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ออก-รับที่ ๐๓
วันที่ 15 ก.ย. 2566
เวลา 16.16

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประวัติ นายกิม โชะวันนา

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ด่วนมาก ที่ รก ๐๐๔/๓๙๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายกิม โชะวันนา (Mr. Kim Sovanna) ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ จันทบุรี ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด และอุบลราชธานี สืบแทน นายเนต เซเรย์ (Mr. Neth Serey) ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า นายกิม โชะวันนา ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Free University of Brussels ราชอาณาจักรเบลเยียม และปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก Moscow State Institute of International Relations สหพันธรัฐรัสเซีย เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อปี ๒๕๓๗ เคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและกงสุล หัวหน้าสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ คดีบุคคล และรองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา เคยประจำการที่สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำสหรัฐอเมริกา และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ โดยที่ นายกิม โชะวันนา เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกงสุลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเคยปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงานระหว่างกระทรวงภายใต้คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติของราชอาณาจักรกัมพูชา จึงน่าจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเฉพาะการดูแลคุ้มครองแรงงานและเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชาในเขตกงสุล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ทั้งนี้ หน่วยงานความมั่นคงได้ตรวจสอบประวัติของ นายกิม โชะวันนา แล้ว ไม่ปรากฏประวัติและพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแต่อย่างใด

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความต่อเนื่องและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จึงสมควรที่รัฐบาลไทยจะให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายกิม โชะวันนา ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว ตามที่รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาเสนอ ทั้งนี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแล้วขอได้โปรดยกเลิกชั้นความลับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมพิธีการทูต

กองแบบพิธี

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒๒

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๕๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protocol02@mfa.go.th

๑๕